

Số: **39**/KH-UBND

Lục Ngạn, ngày **04** tháng **03** năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2018

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2018, UBND huyện Lục Ngạn ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các tồn tại, hạn chế nêu tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục và phân công nhiệm vụ cho các xã, thị trấn để triển khai thực hiện.

Xác định các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục đảm bảo tiến độ và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thông thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chỉ đạo rà soát các quy định trong pháp luật bảo vệ môi trường, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án song song với xác định các vấn đề trọng tâm, xây dựng lộ trình cân đối nguồn lực và chủ động thực hiện; quan tâm thực hiện tốt công tác phòng ngừa trong bảo vệ môi trường.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay; trọng tâm là thu gom, xử lý rác thải, nước thải, quản lý nghĩa trang, nghĩa địa; duy trì thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường, hình thành nề nếp, thói quen, văn hoá về bảo vệ môi trường trong nhân dân.

Chấm dứt tình trạng vứt, đổ rác thải ra khu vực công cộng, xóa bỏ các điểm tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường, phòng chống ô nhiễm trên các khu vực sông, suối, kênh, mương chảy qua địa bàn.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2018 và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường.

Tăng cường gắn trách nhiệm và duy trì nề nếp chế độ đi kiểm tra thực tế tình hình môi trường của người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở.

Tập trung phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn đến mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức hướng dẫn việc thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải, chất thải, khuyến khích tái sử dụng, tái chế chất thải cho mọi đối tượng. Khuyến khích đầu tư sử dụng các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, hạn chế phát sinh rác thải, xây dựng các công trình xử lý chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng để nâng cao ý thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nguồn nước sạch, cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng. Kịp thời có hình thức biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân làm tốt.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, thẩm định, phê duyệt, cấp phép về môi trường

Kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp nước và vệ sinh môi trường theo Quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện; yêu cầu các chủ trang trại, gia trại đầu tư hệ thống công trình xử lý nước thải, chất thải đảm bảo xử lý triệt để nước thải, chất thải trong chăn nuôi.

Các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, xử lý nước thải; xây dựng các điểm thu gom, xử lý chất thải rắn; cải tạo, xây dựng các ao, hồ sinh thái cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản, phát triển cây xanh.

Các cụm công nghiệp trên địa bàn cần phải đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải, chất thải đảm bảo đúng đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Nâng cao chất lượng trong việc thẩm định, xác nhận, cấp phép về môi trường; lựa chọn thu hút đầu tư các dự án, công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường.

3. Chú trọng phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường. Hàng năm rà soát, thống kê, quản lý các cơ sở trên địa bàn thuộc đối tượng lập thủ tục về môi trường theo quy định.

Chủ động khai thác mọi nguồn vốn để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh. Thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý về lĩnh vực môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn, hoàn thành trong năm 2019.

Các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai trên địa bàn; thường xuyên hàng tháng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện.

4. Tập trung giải quyết tốt vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt

Củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ môi trường cấp huyện và các mô hình tổ, đội thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở các xã, thị trấn. Bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động cho các tổ, đội, đơn vị làm vệ sinh môi trường.

UBND các xã, thị trấn hoàn thành bố trí các điểm trung chuyển, tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn xong trong quý II/2019; thực hiện thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Xây dựng phương án di dời các cơ sở sản xuất trong khu vực làng nghề, khu vực dân cư tập trung có nguồn thải gây ô nhiễm vào các cụm công nghiệp tập trung, hoàn thành trong tháng 12/2019.

UBND các xã, thị trấn rà soát đưa nội dung vệ sinh môi trường vào quy chế, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố và khu dân cư; chỉ đạo các xã có làng nghề lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề trình UBND huyện phê duyệt xong trong quý II/2019.

Đẩy mạnh hoạt động thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Duy trì tốt hoạt động của lò đốt rác thải sinh hoạt xã Thanh Hải, xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của các thôn, xã.

Yêu cầu các cơ sở chế biến thực phẩm, chăn nuôi trong khu dân cư, làng nghề phải đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải; tổ chức nạo vét hệ thống cống, rãnh, thu gom nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, kênh, mương, ao, hồ ở khu vực nông thôn; chấm dứt tình trạng xả rác thải, tồn lưu rác thải tại các nơi công cộng.

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Kiên Thành.

5. Tăng cường công tác phối hợp, giải quyết các vấn đề môi trường tại vị trí, khu vực giáp ranh

Thường xuyên kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình về môi trường trên địa bàn, kịp thời có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề môi trường tại các vị trí giáp ranh theo quy định.

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn, tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải khu vực nông thôn; kịp thời phối hợp với các xã lân cận có vị trí giáp ranh, thực hiện xử lý rác thải tồn lưu phát sinh không đúng nơi quy định.

Tăng cường phối hợp giữa các xã khu vực lòng hồ trong việc bảo vệ môi trường khu vực hồ Cẩm Sơn.

6. Nâng cao chất lượng thống kê, báo cáo và công khai thông tin về bảo vệ môi trường

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường báo cáo HĐND cùng cấp và UBND huyện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện công khai thông tin về môi trường trên địa bàn theo quy định.

UBND cấp xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường với HĐND cùng cấp và UBND huyện theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện công khai thông tin về môi trường trên địa bàn theo quy định.

Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thực hiện công khai thông tin về công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này đối với các xã, thị trấn.

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát chi tiết hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn về nguồn phát sinh, cách thức tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý, kinh phí thực hiện, khối lượng rác tồn lưu chưa được xử lý; đề xuất UBND huyện phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức để chỉ đạo thực hiện.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện quản lý hệ thống tưới, tiêu nông nghiệp thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh tại các tuyến kênh, mương tưới, tiêu nông nghiệp theo thẩm quyền quản lý.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi trong khu vực dân cư; việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, bảo quản nông sản, thức ăn và thuốc phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và thủy sản.

Chỉ đạo UBND các xã nâng cao chất lượng thực hiện công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch.

4. Phòng Y tế

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu với UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn huyện theo đúng nội dung Thông tư số 02/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế về Hướng

dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện mai táng, hỏa táng đảm bảo vệ sinh môi trường. Quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.

5. Công an huyện

Tăng cường hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là đối với cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân đổ thải chất thải không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường.

6. Đội quản lý trật tự Giao thông - Xây dựng và Môi trường

Tập trung tuân tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả, thải; xử lý nghiêm các hành vi xả, đổ chất thải không đúng nơi quy định; quản lý chất thải xây dựng trên địa bàn.

7. Phòng Văn hóa và Thông tin

Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các thiết chế văn hóa cơ sở. Kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của các thôn, khu phố.

8. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Thường xuyên xây dựng phóng sự tuyên truyền, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, chất thải và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện; kịp thời phản ánh, động viên những nơi làm tốt, đồng thời công khai, phê phán những địa phương làm không tốt.

9. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các điều khoản về bảo vệ môi trường trong bản hương ước, quy ước của thôn, khu phố. Các ngành Đoàn thể đảm nhận, quản lý các tuyến đường giao thông, kênh mương theo mô hình tự quản gắn với bảo vệ môi trường.

Xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, ủng hộ việc xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải và khu xử lý; hình thành nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, nộp tiền dịch vụ bảo vệ môi trường đầy đủ; tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận chuyển rác thải ở khu vực nông thôn; duy trì “ngày chủ nhật xanh” tổng vệ sinh trên địa bàn.

10. UBND các xã, thị trấn

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch này, duy trì thường xuyên việc ra quân thu gom, xử lý chất thải, nước thải, chấm dứt việc xả chất thải không đúng nơi quy định trên địa bàn quản lý. Phân công các Tổ thực hiện quản lý các tuyến đường, kênh mương trên địa bàn, duy trì ngày “chủ nhật xanh” phát động phong trào tổng vệ sinh môi trường.

Tổ chức thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm, khu vực tồn đọng rác thải, xác định vị trí tại ven đường giao thông, các ao, hồ, kênh, mương... để có phương án thu gom, xử lý theo quy định đảm bảo không còn phát sinh các điểm tồn đọng rác thải, xác định vị trí không đúng quy định trên địa bàn.

Chỉ đạo tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn đảm bảo không có điểm tồn lưu rác thải trên địa bàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, khu phố định kỳ 02 lần/tháng tổ chức phát động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, dọn dẹp vệ sinh các tuyến kênh, mương, ven đường giao thông, khu vực công cộng... huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, trường học... tạo phong trào hưởng ứng của toàn cộng đồng và xã hội.

Ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải, khí thải, đóng tiền dịch vụ vệ sinh môi trường; rà soát, lồng ghép trong quy ước, hương ước của các làng, thôn để triển khai thực hiện; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ rác thải phát sinh ven đường giao thông, khu vực công cộng, các tuyến kênh, mương, ao hồ... thuộc thẩm quyền quản lý.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải chăn nuôi trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả rác thải, nước thải không đúng nơi quy định.

Lồng ghép công tác quản lý rác thải sinh hoạt, chất thải trong chăn nuôi vào các chương trình, đề án, kế hoạch quản lý môi trường nông thôn; yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực dân cư có hoạt động chăn nuôi phải thực hiện xây dựng, lắp đặt hầm biogas hoặc biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chất thải-chăn nuôi trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2018. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Ag*

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- TTHU; TTHĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan QLNN, ĐVSN thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- Đảng ủy; UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Le Bá Thành
Le Bá Thành